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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2564 ครั้งที่ 2 
วันที่  14  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายถวิล   ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล   ช่วยรักษา  
2 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล  อินธิราช  
3 นายค าไป่   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ค าไป่   เข็มอุทา  
4 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร   เข็มอุทา  
5 นายศิวกร  กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร  กุลภา  
6 นางค าพันธ์   มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ค าพันธ์   มุงธิสาร  
7 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน  ไชยโสดา  
8 นายทองสอน   อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน   อุ่นแก้ว  
9 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  

10 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
11 นายอุทัย   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย   ศรีสมัย  
12 นายลอน  อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน  อุดทุม  
13 นายสมยงค์  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์  บุตรสุวรรณ์  
14 นายสมชาย  สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย  สมิตร  
15 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
16 นางวิจิตตรา ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตตรา ท้าวมะลิ  
17 นายพัฒนา    แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา    แก้วฝ่าย  
18 นายส่วน    เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน    เขียนจันทา  
19 นายค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
20 นายโนระชัย   พวงใบดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย   พวงใบดี  
21 นายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พิละ  ผ่องใสศรี  
22 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวสมพร  ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 -ลา-  
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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพนม  บุญชาญ นายก  อบต.โพนงาม พนม  บุญชาญ  
2 นายปฎิพล  ประชุมสุข รองนายก  อบต.โพนงาม ปฎิพล  ประชุมสุข  
3 นายชานนท์ บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์ บงบุตร  
4 นายเกลียม บุญชาญ เลขานายก  อบต.โพนงาม เกลียม บุญชาญ  
5 นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหน้าส านักปลัด เกษม  เพ็ชรเลิศ  
6 นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู รองปลัด อบต. เพ็ญแข ราชชมภู  
7 นางศิริขวัญ  ใขค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ศิริขวัญ  ใขค า  
8 นางสาวปิยพร แก้วฝ่าย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปิยพร แก้วฝ่าย  
9     
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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

เปิดการประชุม     เวลา  09.30  น. 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามได้เปิด 
  ประธานสภา ฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2564  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่นๆ  (ถ้ามี) 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา 1. วันนี้นางสาวสมพร ทองเดช ลานะครับ เนื่องจากมาจากต่างจังหวัด ทาง อสม.  
  ประธานสภา ฯ  ก็ให้กักตัวก่อน ท าให้มาเข้าร่วมประชุมไม่ได้ 
 2. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกท่านก็ทราบกันดีว่าช่วงนี้สถานการณ์

รุนแรงกว่าที่ผ่านมา และก็มาถึงบ้านเราแล้ว ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่  ก็ฝากดูแลและ
เตือนลูกบ้านให้ช่วยกันระมัดระวังด้วย โดยเฉพาะลูกหลานที่เดินทางมาจาก
ต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงให้แจ้ง อสม. ทราบด้วย ไม่ใช่แค่ อสม. รวมทั้งก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และทุกท่านที่เป็นผู้น า ก็ช่วยกันดูแลนะครับ 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจ าปี 2564  ครั้งที่ 1  วันที่ 3  พฤษภาคม  2564 
(ใช้เวลาตรวจรายงานการประชุมพอสมควร) 

    

มติที่ประชุม   รับรอง  20 เสียง      
    ไม่รับรอง  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง      
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

นายถวิล ช่วยรักษา เชิญผู้ยื่นญัตติครับ เชิญครับ 
   ประธานสภา ฯ  
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นายพนม  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  นายก อบต. ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม ด้วยคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม
ได้จัดท าแผนร่างพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่  1 พ.ศ.2564 เป็นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงามเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ฉะนั้นจึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงามเพ่ือพิจารณาต่อไป  หลักการ  เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 เพ่ือให้เป็นประโยชน์ของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือ  
เหตุผล ดังนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 
และข้อ 22/2 ความว่า ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ที่ได้ส่งให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน
แล้ว ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา เชิญเลขาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
   ประธานสภา ฯ 
 

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
      เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะขอชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
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แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  

“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

“ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”  
ก็ขอน าเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ครับ 
ส่วนกระบวนในการพิจารณานั้นก็สุดแล้วแต่ อบต. จะด าเนินการตามระเบียบข้อ
กฎหมายต่อไปครับ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ตามท่ีเลขาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายพอสังเขปแล้ว ยังมีท่านใดสงสัยอยู่ไหม 
   ประธานสภา ฯ ให้ยกมือสอบถามผู้จัดท าร่างแผนพัฒนา ก็ตรวจสอบและพิจารณาดูตามเอกสารที่

ทุกท่านได้รับไปแล้ว ถ้าไม่เข้าใจหรือยังสงสัยตรงไหนอยู่ก็สอบถามเลยนะครับ 
อยากสอบถามนักวิเคราะห์ฯ เรื่องประปาหมู่ที่ 1 ไม่เห็นอยู่แผน มีประชาคมเข้า
มาอยู่แต่ไม่เห็น งานกิจการประปาหน้า 43 ท าไมมีแต่ของหมู่ที่ 11  หมู่ที่ 1 มี
ปัญหาทุกปี ท าไมไม่เอาลง 

 

นางศิริขวัญ ใขค า เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ส าหรับค าถามของท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานที่ว่าประปาของหมู่ที่ 1 ไม่ปรากฏในแผนเล่มของปี 65  เราดูแล้วมันจะ

อยู่หน้า 20 เราจะลงประปาเป็นการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ไว้ทุก
หมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน ตอนนี้เราจะคลุมไว้หมดเลยโครงการประปา
หมู่บ้านทั้งหมด แล้วที่ปรากฎในแผนที่ไม่มีเฉพาะเจาะจง ก็คือเรายึดจากการ
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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

ประชาคมที่เราออกประชาคมท้องถิ่นในเดือนมีนาคม ของบ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 
ล าดับที่ 1 คือโครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 1  โครงการที่ 2 คือการ
ยกระดับถนนเทคอนกรีตสายสี่แยกร้านสวยสะเด็ดถึงบ้านนางวาสนา โครงการ  
ที่ 3 คือการเทคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 1  โครงการที่ 4 คือการยกระดับถนนเท
คอนกรีตถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถึงแยกสางข้าว และโครงการ 
ที่ 5 คือโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน จ านวน 15 จุด ตัวนี้
โครงการที่ 1 – 5 ของล าดับแต่ละหมู่บ้าน แล้วในเล่มของแผนเป็นการทบทวน
แผนในปี 65 เพ่ือเป็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติของ ปี 65 แล้ว
ทีนี้แผนมันเป็นห้วงแผนก็คือการจัดท าแผนจะเป็นระยะเวลา 5 ปี ปีนี้จะเป็นปี 
65 แล้วหลังจากเราท างบประมาณอนุมัติแล้วในเดือนสิงหาคม ประมาณเดือน
กันยายนเราจะท าเล่มแผนของปี 66 – 70 ที่คลุม 5 ปี คือมันเป็นปีสุดท้ายของ
แผนพัฒนาปี 61 – 65 เราก็เลยยกโครงการเฉพาะโครงการล าดับที่  1 – 5 จะ
บรรจุไว้ในเล่มแผนตัวนี้  และโครงการที่เหลือทั้งหมดของแต่ละหมู่บ้านส่วนมาก
จะเป็น 20 – 30 โครงการ ล าดับที่ 6 เป็นต้นไป เราจะไปจัดลงตามล าดับของ 
ปี 66 – 70 ต่อไป เล่มนี้เราจะจัดท าเป็นงบประมาณของปี 65 เท่านั้นค่ะ 

 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอเสริมจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก่อน 
 หัวหน้าส านักปลัด อ่ืนต้องอ้างระเบียบนิดหนึ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2561 วรรคที่ 8 หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน 
หมายความว่า ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าต าแหน่งดังกล่าว 
หรือต าแหน่งที่มีหน้าที่จัดท าแผน ต้องขออนุญาตน าเรียนต่อที่ประชุมตามที่ท่าน
นายกได้ยื่นเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เนื่องจากว่าในห้วงของเดือนสิงหาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ ท่านนายกจะต้องยื่นร่างข้อบัญญัติภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
เพราะฉะนั้นข้อ 18 ของระเบียบเขาก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป นั้นหมายความว่าช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ร่าง
แผนพัฒนาต้องเสนอสภาพิจารณาอนุมัติ จะจัดท าให้เสร็จก่อนจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 ความหมายคือว่าแผนพัฒนาปี 61 – 65 ซึ่ง
เป็นปีสุดท้ายของฉบับนี้ จะสิ้นสุดเมื่อจัดท าร่างข้อบัญญัติเสร็จแล้ว ฉะนั้น
แผนพัฒนาของปี 61 – 65 ก็สิ้นอายุ จากนั้นก็จะเริ่มแผนพัฒนาของปี        
66 – 70 ซึ่งจะบรรจุแผนงานโครงการทั้งหมดที่แผนปี 61 – 65 ยังไม่มีการ
ด าเนินโครงการประกอบแผนงานโครงการที่งานนโยบายและแผนออกประชุม
ประชาคมเมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะไปปรากฏในแผนพัฒนา  
5 ปี ปีพ.ศ.2566 – 2470 ทั้งหมด เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกต้องยื่นญัตติ
เพ่ือให้สภาเห็นชอบแผนในการทบทวนแผนเพ่ือจัดท าร่างข้อบัญญัติปี 65 ก็คือ
แผนพัฒนา 51 – 65 มีสมาชิกสภาบางท่านสงสัยว่าท าไมโครงการไม่ปรากฏ 
เพราะเราจะเอาล าดับที่ 1 – 5 ที่ประชาชนมีมติเห็นชอบมาจัดท าร่าง แต่ถ้าท่าน
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เห็นว่าล าดับที่ 1 ยังไม่เอาให้ท่านกลับไปประชาคมใหม่ ถ้าอยากได้ล าดับที่ 3 
ขึ้นมาก็ให้ไปถามชาวบ้านก่อนว่าเขาจะเอาด้วยไหม เพราะว่าถ้าอยู่ดีๆ ท่านมา
เปลี่ยนแล้วการจัดท าแผนของนักวิเคราะห์ฯ มันจะไม่ชัดเจน ต้องขออธิบายว่า
วันนี้เป็นการทบทวนแผนปี 65  เพ่ือจะไปจัดท าข้อบัญญัติของปีงบประมาณ 
2565 ขอบคุณครับ  

 

นายถวิล  ช่วยรักษา แสดงว่าประปาของหมู่ที่ 1 มันไม่จ าเป็น ก็เลยไม่ประชาคมเข้ามาใช่ไหม 
   ประธานสภาฯ 
 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ ขออนุญาตท่านประธานครับ ในการประชุมประชาคมท่านอาจจะไม่ได้เข้าร่วม 
 หัวหน้าส านักปลัด ประชุม ในการเสนอแผนงานโครงการชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยถึงในเรื่องของการ

แสดงปัญหา เพราะปฏิทินการจัดท าแผนได้ประสานแผนให้ส ารวจข้อมูลประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาเพ่ือก าหนดประเด็น
แผนพัฒนาหรือการด าเนินงาน ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ที่เราออก
ประชาคมท่ีผ่านมา ส่วนแผนงานโครงการที่มันขาดตกบกพร่องไป ท่านนายกชอบ
ที่จะก าหนดเป็นนโยบายของท่านนายกได้ แล้วมาบรรจุในแผนพัฒนาของเราได้ 
เช่น ประปาของหมู่ที่ 1 ผมรู้ว่ามีหรือไม่มี ก็ประสานวิเคราะห์แล้ว เพราะฉะนั้น
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ใส่ไว้เลยทั้ง 13 หมู่บ้าน ฉะนั้นหมู่
ที่ 1 ก็มีอยู่ในแผนเช่นกัน หน้าที่ 20 ทุกหมู่บ้านมีโครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ครับ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ถ้าท่านไม่ระบุ มันไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมาย ถ้าท่านแย้งขึ้นมาว่ามันไม่เจาะจงก็ 
   ประธานสภา ฯ ก็ท าไม่ได้อีกเหมือนเดิม ก็ไปหาระเบียบใหม่มาท าอีก เพราะว่าท่านท าโครงการ

ทุกโครงการต้องเจาะจง พ้ืนที่ก็ต้องระบุหมู่บ้านลงไปไม่ใช่เหรอ  
 

นายพนม  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมคิดว่า 
   นายก อบต. ประเด็นนี้เราหลงทางกันนิดหนึ่ง สืบเนื่องมาจากการจัดท าประชาคมซึ่งจะยึดการ

ประชาคมเป็นหลัก โครงการที่ 1 - 5  โดยจะผ่านนักวิเคราะห์และหัวหน้าส านัก
ปลัด ท่านได้บอกไว้ว่านายกชอบที่จะน านโยบายตรงนี้ที่มันส าคัญเข้ามาท าได้ ก็
เลยระบุไปว่าทั้ง 13 หมู่บ้านนั่นก็คือทางออก ที่ผมเข้าใจ ฉะนั้นเราก็มาคุยกันว่า
จะให้ผมท ายังไงที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ ผมก็พร้อมจะแก้ไขให้ในเนื้อหาสาระของ
อุปสรรค ฉะนั้นผมคิดว่าจะเข้าใจในตรงนี้แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขอเสริมนิดหนึ่งครับ เอกสารมันก็เป็นของเราอยู่ ถ้าจะแก้ไขในส่วนของประชาชน 
    เลขานุการสภา ฯ เราก็แก้ไข ก็ลองดูว่ามันแก้ไขได้ไหม เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไข 

แต่ผมขอแนะน าว่าถ้าเป็นโครงการใหญ่ ๆ ผมอยากให้เจาะจงเพราะว่า สตง. เขา
จะถาม เพราะฉะนั้นโครงการประปาอย่างน้อย ๆ 5 ล้าน มันจะต้องเจาะจง อย่า
ไปตีว่าทั้ง 13 หมู่บ้านเลย และทีนี้ก็ฝากนักวิเคราะห์ให้ดูอ านาจของสภาของเรา
ว่าถ้าให้แก้ไขได้ก็แก้ไข ถ้ามันไม่ขัดต่อระเบียบ ผมก็ได้หมด ขอแค่อย่าให้มันขัด
ระเบียบ 
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นายถวิล  ช่วยรักษา นายกอยู่มาก็จะ 10 ปีแล้ว ประปาของหมู่ที่ 1 ก็ยังไม่ได้เลย ทีนี้จะมาเหลืออีกปี 
   ประธานสภา ฯ เดียวมันจะได้ยังไง หมู่ที่ 11 ระบุไว้แล้วจ านวน 7 ล้าน แล้วถ้าหมู่อ่ืน ๆ จะท า 7

ล้านเหมือนกันไหม เป็นปัญหาของเราอีกไหม ท่านคิดว่าเงิน 7 ล้านจะเอามาจาก
ที่ไหน ถ้าท่านไม่ระบุลงมาเลย ท าเป็นข้อบัญญัติออกมาเลย โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตั้ง 90 ล้านท่านจะเอาเงินมาจากไหน ถ้าไม่ใช่
งบประมาณจากเราจะระบุไว้ท าไม ก็ไม่เป็นไรผมจะได้ท าบันทึกชี้แจงเวลาเขา
ถามว่าไม่อยากได้ ไม่มาประชาคม ผมก็จะว่าอย่างนี้ เป็นปัญหาทุกปีของหมู่ที่ 1  
และชาวบ้านก็ถามทุกครั้ง ถามแล้วก็แล้วไป กลับมาในส่วนการขออนุมัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2564  เมื่อท่านได้ตรวจทานและพิจารณาให้ดีแล้ว หมู่บ้านไหนที่มีใน
แผน มีโครงการที่อยู่ในความต้องการของชาวบ้านไม่เปลี่ยนแปลงก็พิจารณาดี
แล้ว หรือท่านใดยังมีข้อสงสัยไหมครับ  

  

นายส่วน  เขียนจันทา ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอสอบถามโครงการขุดลอกหนองบ่อน้อย ความ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 3 กว้าง 192 เมตร ยาว 335 เมตร ตัวเลขมากพ้ืนที่น้อยมันจะใช้ได้ไหม ถ้าหากว่า

ใช้ไดห้รือมีไม่เพียงพอ ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ก็ไม่เป็นไรครับ 
 

นางศิริขวัญ  ใขค า ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ เพ่ิมเติมจากที่ท่านส่วนสอบถามว่าพ้ืนที่มันน้อย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ แต่ความหมายคือมันเป็นพ้ืนที่ ๆ เล็กกว่า เข้าใจว่าพ้ืนที่มันน้อยคือในล าดับที่     

1 – 5  โครงการทุกโครงการเราให้ช่างออกส ารวจพ้ืนที่จริง ส าหรับโครงการที่   
1 – 5  ในแผน เล่ม 61 – 65 เล่มนี้ คือให้ช่างลงส ารวจพ้ืนที่จริง และ
งบประมาณเราก็ให้ทางกองช่างประมาณการใกล้เคียงมากที่สุด เราประสานลงไป
พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน และหนองบ่อน้อยก็น้องในกองช่างลงวัดเลย ขอบคุณค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่านอ่ืน ๆ มีไหมครับ เชิญครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขออนุญาตท่านประธานครับ อยากสอบถามเจ้าหน้าที่แผน จากที่ดูแผนพัฒนา 
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 ของปี 65 คิดว่าแต่ละหมู่บ้านโครงการจะบรรจุลงน้อย สมมุติมีงบประมาณจาก

ที่อ่ืนมาพัฒนาอย่างนี้ เขาต้องการแผน ทีนี้มันอยู่ที่ปี 65 แต่เรามีแผนน้อยให้
รองรับอย่างนี้ คือสมมุติประปา หมู่ที่ 1 เขาจะมาท าแล้วเขาต้องการแผนแต่เรา
บรรจุแผนของปี 65 ลงอย่างนี้ มันก็เลยท าไม่ได้ แล้วมันจะมีผลต่อไปในอนาคต
ข้างหน้าไหมครับ คือแผนเรามีน้อยของปี 65 งบประมาณของปี 66 มันคาบปี
ต่อปีเลยตรงนั้น  คือของเราปี 65 ไม่เยอะแล้วที่เหลือคือ 65 แล้วแต่ปี 66 
อย่างนี้จะดีกว่าไหมครับ ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา เชิญเจ้าหน้าที่แผนชี้แจง 
  ประธานสภา ฯ 
 

นางศิริขวัญ  ใขค า ส าหรับค าถามท่านอัษฎาวุฒิคือ แผนของปี 65 ท าไมโครงการมันมีน้อยใช่ไหมค่ะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ แล้วคาบงบประมาณของปี 66 .ใช่ไหมค่ะ  ค านิยามของแผนก็คือเราสามารถ

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ต้องค านึงถึงสถานะการคลังและห้วง
เวลา ห้วงเวลาการน าเข้าใช้ด้วย แต่ก็สามารถจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโดย
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อ านาจของสภาได้ทุกเวลา ส่วนการแก้ไขก็คือใช้อ านาจของนายกที่แก้ไขได้เลย 
แต่ถ้าเป็นโครงการตามพระราชด าริ หรือโครงการบริการสาธารณะเราก็สามารถ
ใช้เป็นอ านาจของนายกได้เลย สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา เข้าใจนะ มีท่านอื่น ๆ อกีไหมครับ การจัดท าแผนเพื่อจัดท าข้อบัญญัติท่านจะต้อง 
  ประธานสภา ฯ พิจารณาให้ดี ๆ เชิญท่านลอน 
 

นายลอน  อุดทุม ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่แผนชี้แจงแต่ละหมู่บ้านว่า 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 มีโครงการอะไรบ้าง ของโครงการที่ 1 – 5 ครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่านลอนโครงการมันเยอะครับ มันใช้เวลาเยอะ ปกติแล้วเขาไม่ให้เกิน 2 ชั่วโมง  
  ประธานสภา ฯ ในการประชุมหรือชุมนุมกันครับ 
 

นางศิริขวัญ  ใขค า ขออนุญาตนะคะ ถ้าสมาชิกทุกท่านอยากรู้ เราประชุมก็มีเวลาทั้งวันอยู่แล้วใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ วันนี้ จะเริ่มต้นให้นะคะ ในโครงการล าดับที่ 1 – 5  ของแต่ละหมู่บ้าน  
 

นายถวิล  ช่วยรักษา เดี๋ยวนะครับ ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด แล้วเขาก็ก าชับมาว่าไม่ให้ม ี 
  ประธานสภา ฯ การประชุมเกิน 2 ชั่วโมง ถ้าอย่างนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่แผนพูดในส่วนของหมู่ที่ 7  
 

นางศิริขวัญ  ใขค า ขออนุญาตนะคะ ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 7 โครงการที่ 1 โครงการขยายเขต 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ ไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนายถนอมถึงสี่แยกบ้านโพนงาม จากประมาณการช่าง ยาว 

500 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท โครงการที่ 2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้านจ านวน 25 จุด งบประมาณ 150,000 บาท  โครงการ
ที่ 3 โครงการขุดลอกหนองแฮ้ ความกว้าง 100x100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
งบประมาณ 1,600,000 บาท  โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้น
บ้านนางฉวีถึงทางออกเส้นบ้านดงเสียว ความยาว 600 เมตร  กว้าง 5 เมตร  
งบประมาณ 500,000 บาท  โครงการที่ 5 โครงการขยายท่อจ่ายน้ าประปาเส้น
จากบ้านนายธีระพงษ์ถึงทางออกบ้านดงสาร ยาว 500 เมตร งบประมาณ 
100,000 บาท  ส าหรับโครงการที่ 1 – 5 ของหมู่ที่ 7 บ้านดงมะกุ้มค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่านลอนเข้าใจนะ มีหมู่บ้านไหนยังสงสัยอีกไหมครับ สอบถามก่อนนะครับ ก่อน 
  ประธานสภา ฯ ที่จะลงมติ เชิญครับ 
 

นายสมชาย  สมิตร เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสมชาย สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 คือ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 6 ผมมีข้อสงสัยคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจากบ้านเสาวัดถึง

บ้านดงเสียวรอบหมู่บ้าน ที่จริงไม่ใช่นะครับ มันจะเป็นเส้นจากบ้านเสาวัดถึงถนน
บ้านดงเสียว เพราะว่ามันเป็นเส้นรอบหมู่บ้าน ไม่ใช่เส้นจากบ้านเสาวัดถึงบ้าน  
ดงเสียวครับ เพราะว่ามันจะมีเส้นรอบหมู่บ้านจากบ้านนางโบออกไปแล้วมันจะไป
จดกับถนนบ้านดงเสียว ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ก็แจ้งนักวิเคราะห์ให้แก้ไขนะครับ ท่านอ่ืน ๆ ครับ เชิญท่านอัษฎาวุฒิ 
  ประธานสภา ฯ 
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นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี ขออนุญาตท่านประธานครับ คืออยากดหูน้า 37  โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
     ส.อบต. หมู่ที่ 10 ตัวงบประมาณท่านเอาตัวไหนมาคูณ ท าไม 25 จุดเหมือนกัน แต่ราคาไม่เท่ากัน 

25 จุด 30 จุด อย่างนี้ พลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกัน หรือของหมู่ 9 โคมใหญ่ 
หมู่ 10 โคมเล็กอย่างนี้เหรอครับ ช่วยดูด้วยครับตัวงบประมาณ ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ตัวแผนต้องมีโครงการ ส่วนตัวที่งบประมาณเราพิจารณาในข้อบัญญัติ ตั้งไว้ไม่มี 
  ประธานสภา ฯ ปัญหาเท่าไหร่ แตว่่าท่านต้องรู้นิดหนึ่ง 
 

นางศิริขวัญ  ใขค า ขออนุญาตนะคะ จะแก้ไขงบประมาณให้ ยังไงก็จะประสานกองช่างอีกทีหนึ่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ เพราะว่าเราก็ได้ค านวณจากกองช่างมา แต่ถ้าว่ามันเป็น 25 จุด หรือตัวนี้มันก็

น่าจะ 500,000 บาท เปลี่ยนจาก 150,000 บาทเป็น 500,000 บาท ให้ได้
ค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา มันอาจจะอยู่ที่สมาชิกไม่ค่อยเข้ามาบ่อย ๆ  คือเน้นให้มีโครงการไว้ตามแผน แต่ 
  ประธานสภา ฯ เรื่องงบงบประมาณหรือเรื่องอะไร ก็ให้พิจารณาในเรื่องของขั้นตอนการท า

ข้อบัญญัติ มีท่านใดยังสงสัยอีกไหมครับ  
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เรื่องงบประมาณในแผน ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ให้ดู แล้วทางสมาชิกสภาด้วยว่า 
    เลขานุการสภา ฯ สมาชิกสภาจะให้ใครดู ทีนี้ในการลงงบประมาณก็ประมาณการให้มันสมจริง

หน่อย ไม่ใช่ว่าจะตั้งเกินจริง ก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูแล้วจัดงบประมาณลง เพราะว่าถ้า
เกิดเราลงในข้อบัญญัติแล้ว สตง. เขามาตรวจแล้วดูมันเกินไป เขาไม่ว่าใครเขาก็
จะว่าปลัดว่าปลัดก็ไม่ดูเหรอนะครับ กข็อชี้แจงนิดหน่อยครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา เลขานุการสภา ฯ ก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ มีนะ อย่างรถตู้หรือรถอะไรที่มีอยู่ 
  ประธานสภา ฯ ในแผน ของปี 65 ทั้งนั้นเลย รถตู้ รถอเนกประสงค์ พอจะผ่านเข้าข้อบัญญัติ  

จริง ๆ แล้วท่านต้องน ามาเสนอผ่านข้อบัญญัติไป มีงบประมาณมาก็ผ่านอย่างนี้ 
มันก็เป็นความผิดของท่านแล้วจะมาพูดมาผิดทีหลังไม่ได้ อย่างแผนก็ท าไปเถอะ
ขอให้มีอยู่ในแผน พอจะซื้อจริง ๆ ก็ต้องผ่านท่านอีกว่าสมควรไหมที่ทางผู้บริหาร
เอาแผนมาให้ท่านตรวจดูแล้วว่าปี 65 จะมีการลงในแผนว่ามีรถตู้ รถขยะ รถ
อเนกประสงค์ ราคาไม่ใช่น้อย ๆ เลยแต่ละคัน เขาก็ลงไปอย่างนั้นแหละราคา 
อย่างรถตู้เขาจะซื้อจริง ๆ มันอาจจะลดหรือเพ่ิมก็ต้องตัวเอาโปสเตอร์หรืออะไร
เพ่ือให้เราดูรายละเอียดประกอบว่าราคามันเท่านี้จริง ๆ อย่างราคามาตรฐานก็
ต้องยึดราคามาตรฐานไว้ ก็เห็นหลาย ๆ อปท. งบประมาณเท่ากันแต่รถคนละ
ยี่ห้อก็มีนะ มันต้องมีราคามาตรฐานของรถนะครับ มีท่านอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
สอบถามก่อนที่จะมีการลงมติ ให้ถามเพ่ือความเข้าใจ ไม่ใช่อนุมัติแล้วพอออกไป
ข้างนอกจะไปคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับ เพราะเราลงมติไปแล้ว ใน
เมื่อเราพิจารณามาพอสมควรแล้ว ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือข้องใจ คงเข้าใจกัน
หมดแล้วตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในเมื่อไม่มีท่านใดสงสัยแล้วผมจะขอมติ
เลยนะครับ จะขอมติแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติยกมือครับ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  20 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา มติเป็นเอกฉันท์นะครับ  ก็ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับการอนุมัติแผนเพ่ือพัฒนา 
   ประธานสภา ฯ ท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอบคุณมากครับ ระเบียบวาระที่ 4 ผ่าน

นะครับ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายถวิล ช่วยรักษา ท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ เชิญท่านนายกครับ   
   ประธานสภา ฯ 
 

นายพนม  บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสักครู่ได้รับการ 
   นายก อบต. ประสานท่านนายอ าเภออากาศอ านวย แจ้งหลาย ๆ ท่านอาจจะทราบหรือยังไม่

ทราบ ก็ขอแจ้งในที่ประชุมก่อน สืบเนื่องมาจากชาวต าบลโพนงามมีผู้มีความเสี่ยง
จากการติดโควิด 9 ราย แต่ว่าติดไปแล้ว 2 ราย ก าลังเดินทางมา ตอนแรกว่าจะ
ให้ไปอยู่สนามที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แต่เตียงมันเต็ม ก็ท าให้เกิดความวุ่นวาย ตอนนี้
ก าลังเดินทางมาจากดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ชื่อหรืออะไรก็ยังไม่ทราบรายละเอียด 
แต่ก็ได้แจ้งท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง
อาทิตย์ต้องท างานหนัก เรื่องนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ช่วยกันสอดส่องดูแล  เรื่อง
ที่ 2 ท่านนายอ าเภอ ฯ ได้มีการสร้างเหรียญรุ่นเราชนะของหลวงปู่สูนย์ ท่านก็
มอบหมายให้ อบต.โพนงาม 300 เหรียญ เหรียญละ 150 บาท ผมก็จะ
รับผิดชอบ 200 เหรียญ และผมขอฝากท่านประธานสภาให้ช่วย 100 เหรียญ
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา อย่างรุ่นก่อน รุ่นบังคับ ทุกวันนี้มีราคานะครับ มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ 
   ประธานสภา ฯ กรณีท่านสมชายแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คือวันนี้ผมได้ประสานทาง

ผู้ช่วยเลขา ฯ ก็แจ้งว่าท่านไม่ว่าง ออกตรวจงาน ก็ฝากท่านนายกผู้มีอ านาจสั่ง
ลูกน้องที่อยู่ในการควบคุมของท่าน การประชุมทุกครั้งทางเลขา ฯ ได้ท าหนังสือ
เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทุกกองเข้า แต่ไม่เห็นไม่ให้ความร่วมมือไม่เข้า
ร่วมประชุมบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกองช่าง และกองการศึกษา เรื่องการพิจารณาก็
ให้ท่านนายกช่วยก าชับ อาจจะมีมาน้อยแต่ก็ยังดีนะ แต่ถ้าเป็นรุ่นสมัยต่อไปคง
ก าชับขึ้นกว่านี้อีก ก็ฝากท่านใดท่ีไม่เข้ามา หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่เข้ามาก็อย่าลืม 
เชิญท่านสมชาย 

 

นายสมชาย  สมิตร เรียนท่านประธานสภา คืออยากฝากเรื่องการท างานของกองช่าง การลงหินลูกรัง  
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 การท าถนน จากปริมาณงานเฉลี่ยหนา 30 เซ็น ไม่ถึง 5 เซ็น 10 เซ็นเลย แต่ละ

ที่ บางที่มันก็ถึง บางที่ก็เอาดินเก่าขึ้นมา ผมอยากให้ผู้บริหารไปตรวจสอบด้วย 
หรือมีค าสั่งให้ช่างออกไปตรวจดูงาน บ้านเสาวัดมี 2 เส้น ถนนลูกรัง แต่ปริมาณ
งานไม่ได้ทุกที่ วันนี้ก็มีที่หนึ่งที่หนองกวั่งก าลังเอาไปถมอีก แต่ก็ไม่ถึง 30 เซ็น 
20 เซ็นผมก็ว่าเต็มที่แล้ว ผมอยากฝากทางคณะผู้บริหารให้ไปตรวจสอบด้วยครับ 
การท างานของเรา ท าอย่างนี้มันเสียหาย คืออยากให้กองช่างไปปริมาณงานไว้เลย 
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หนา 30 เซ็น ตั้งหลักไว้เลยเหมือนต าบลนาฮีเขาท าหลักแล้วขีดเส้นไว้เลย สีแดง
ขีดไว้เลย 30 เซ็น ท าเป็นแถว ๆ เวลาท าถนนลูกรังเขาจะรู้เลยว่าถึงหรือไม่ถึง จึง
อยากฝากคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นตัวอย่าง  มันมีอยู่ของอบจ. 
ตอนนี้ อบจ. สร้างถนนจากบ้านเสาวัดออกไปบ้านนาหวาย ตลอดเส้นเลย
ผู้รับเหมามันกลัวเราไม่ผ่านทุกหมู่เลย ไม่เหมือนสมัยก่อน ตามไปแล้วแต่ก็ยังเฉย
อยู่ ตลอดเส้นเลยเป็นกิโล งบประมาณเรา ผลประโยชน์เราก็ได้ ดูแล้วปริมาณงาน
มันเสียไป ทีนี้มันเสียผลประโยชน์อยู่กับผู้รับเหมา ลงทุนน้อยได้เงินเยอะ ปริมาณ
งานน้อยแต่ได้เงินเต็ม คืออยากฝากคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ก็ฝากคณะผู้บริหารให้ก าชับเรื่องการท างานและเรื่องการเข้าร่วมประชุม สาเหตุ 
   ประธานสภา ฯ เป็นยังไงท าไมไม่เข้า มีธุระทุกครั้ง เราประชุม 3 เดือนครั้ง ก็เจาะจงทุกครั้งเลยที่

เราประชุม ตัวอย่างของส่วนการศึกษาจะเข้าเฉพาะเราท าข้อบัญญัติปีละครั้ง ก็
อยากฝากทางท่านนายก หรือท่านปลัด ผู้ที่มีอ านาจ เชิญท่านทองสอน 

 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขออนุญาตชี้แจงเรื่องโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวหน้าส่วนเข้าหรือไม่ 
   เลขานุการสภา ฯ เข้ามันก็เป็นปัญหาของบุคคล แต่เรื่องบางเรื่องก็ให้คิดบวก บางครั้งเขาอาจจะติด

งาน ติดธุระ แต่บางครั้งบ่อยเกินไปมันก็น่าสงสัย แต่ทีนี้พูดถึงเรื่องโครงการต่าง ๆ 
นั้น ในกระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในเมื่อการจัดซื้อจัด
จ้างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะลงงานจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง ช่างของเรา 
แตท่ีนี้เราจะต้องดูปริมาณงานของช่างเราด้วยว่าเรามีช่างกี่คน แล้วทีนี้เขียนแบบ
เป็นมีก่ีคน แล้วเขียนแบบในคอมพิวเตอร์ได้ไหมกองช่าง อย่างน้อยโพนงามก็มี 2 
คน ทุกวันนี้เขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ทีนี้กระบวนการในการท างานนั้นเราก็
ต้องมาดู อยากให้พิจารณาให้เป็นกลาง โครงการของต าบลโพนงามมันเยอะไหม 
แล้วช่างเขาท างานทันไหม ฉะนั้นถ้าเกิดว่างานมันเยอะ ช่างเขาท างานไม่ทัน 
ดังนั้นมันจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือ ช่วยเป็นก าลังใจเพ่ือให้เขาได้มี
ก าลังใจในการท างาน ในจะต้องดูหลายอย่าง ฉะนั้นในการท างานถนนแต่ละเส้น
หรือโครงการแต่ละโครงการ สมาชิกสภาเราก็มีทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว เราก็ต้องร่วม
ตรวจสอบว่าถนนเส้นนี้มีความยาวเท่าไหร่ แล้วเราก็จะเอาเข้าแผนท าจัดซื้อจัด
จ้างแล้วช่างก็ต้องไปดูว่าจะท าถนนเส้นนี้จะท าถนนกว้าง ยาว เท่าไหร่ ขอบข้าง
ของถนนมันมีกี่เมตร มันต้องลงไปก่อน อย่างน้อย ๆ ก็เขียนรายละเอียดแบบ
แปลน แล้วขบวนการต่าง ๆ เสร็จ ผู้ รับเหมาก็เอาไปด าเนินการต่อ ทีนี้
กระบวนการมันจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น มันไม่ได้ขึ้นในเรื่องบางเรื่อง แต่ทีนี้
อ านาจโดยหลักวิชาข่าง ตัวผมลงไปดูแล้ว ไปเจอว่ามันไม่ถูกผมก็ไปสั่งไม่ได้นะ 
เพราะว่าผมไม่ได้เป็นช่าง ฉะนั้นก็ต้องเป็นผอ.กองช่างเป็นคนสั่ง ฉะนั้นใน
กระบวนโครงการว่ามันจะถูกต้องมันก็ขึ้นอยู่กับช่างผู้ควบคุมงาน แม้กระทั่ง
ผู้บริหารลงไปก็ท าอะไรไม่ได้ นอกจากจะเรียกผู้ควบคุมงานมาคุยกันว่าถนนเส้นนี้
ให้ตรวจสอบดี ๆ ผมก็จะบอกแค่นั้น ก็ไม่กล้าไปสอนเพราะเขาเก่งกว่าผม ฉะนั้น
ในกระบวนการว่าโครงการนั้นเสร็จสิ้นถูกต้องตามรายละเอียดแบบแปลน มันก็
ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมงาน ในเมื่อช่างควบคุมงานเขาท างานเสร็จช่างก็ต้องลงไป
ตรวจสอบ ก็อยากบอกว่าช่างของเรามีแค่ 2 คน แต่โครงการ 40 กว่าโครงการ 
ฉะนั้นกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
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ก่อสร้าง 4 – 5 คน ช่วยกันตรวจดูว่างานมันถูกต้องตามรายละเอียดแบบแปลน
หรือไม่ ช่างก็จะรายงานมาหาคณะกรรมการ จากนั้นคณะกรรมการก็ลงไปตรวจ
งาน ทีนี้ ในเมื่อคณะกรรมการตรวจเสร็จ งานจะดีหรือไม่ดีมันก็ ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการตรวจรับงาน ทีนี้ในส่วนตัวผมบางครั้งผมก็ลงไปตรวจด้วย แต่ก็จะ
ท าในหน้าที่ของผม จะไปล่วงเกินเขาไม่ได้ มันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ที
นี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับหลักจริยธรรมและคุณธรรมและความโปร่งใส่ ความ
รับผิดชอบ อย่างวันนี้หัวหน้าส่วนไม่มา เพราะอะไรไม่รู้ ทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับ
จิตส านึกของใครของเรา อันนี้ก็ช่วยกัน ทีนี้โครงการแต่ละโครงการสรุปก็คือช่างผู้
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน งานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่มีก็
ขึ้นอยู่กับ 2 กลุ่มนี้ครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา อีกโครงการหนึ่งของหมู่ที่ 9 ตรงข้างบ้านคุณพ่อเป ก็ท าเครื่องหมายไว้มันจะพัง 
   ประธานสภา ฯ แล้ว ก็ฝากผู้บริหารช่วยแจ้งผู้รับเหมาด้วย ก็ประสานทางหัวหน้าเกษมแล้ว เขาก็

ไปท าให้แล้วมันพัง ไม่รู้รถอะไรไปเหยียบ มันพัง จะมีอยู่ 2 ตัว ส่วนอีกยังปกติอยู่
ก็ไปตรวจสอบดูนะครับ  เขาก็บอกผมเมื่อวานนี้ มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
ที่จะฝากในเรื่องของการท างาน เชิญครับ 

 

นายทองสอน  อุ่นแก้ว ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ พอดีว่าผมผ่านมาเห็นน้ าประปามันแตกตาม  
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 ถนน หน้าบ้านคุณพ่อล้วน มันจะมีตรงหนึ่งตรงริมถนนคอนกรีต อีกที่หนึ่งอยู่ตรง

กลางถนน เมื่อเช้าผมก็คุยกับช่างแล้ว แต่ว่าเขาก็บอกว่าใช้รถแม็คโคถมดินตาม
ถนน ก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ช่วงเขาท าโครงการมันก็ต้องท า แต่เขาก็ต้องรับผิดชอบ ก็ไม่มีคนที่ดูแลน้ าประปา 
   ประธานสภา ฯ ไปดูให้ ตลอดเส้นทางน้ ามันก็รั่วไหลไปบ้าง ค่อยก าชับให้ลงไปดู มีท่านใดมีเรื่อง

อ่ืน ๆ สงสัยจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก่อนที่จะปิดการประชุมผมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 – 
15 พฤษภาคม 2564 วันนี้เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2564 พรุงนี้เป็นวันเสาร์ที่ 
15 สิงหาคม 2564 และก็เนื่องจากเป็นวันหยุดคงจะไม่สะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่
หรือว่าหลาย ๆ ท่าน และก็ไม่มีเรื่องส าคัญอะไรแล้วก็จะขอมติในที่ประชุมว่าจะ
ขอปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 14 สิงหาคม 
2564 ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  20 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา มติเป็นเอกฉันท์ ก็ขอขอบคุณนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยแล้ว ผมขออนุญาตอ่าน 
   ประธานสภา ฯ ประกาศ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเรื่องปิดประชุมสภา  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 ตามที่ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4  ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖4 เป็น
ต้นมานั้น บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ได้ด าเนินการ
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รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  จึงประกาศปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖4  
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่        
14  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  ขอปิดการประชุมครับ 

 

ปิดประชุม   เวลา  11.43  น. 
 
 
 
ลงชื่อ จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม  ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ลงชื่อ    ถวิล      ช่วยรักษา     ผู้รับรอง 
              (มานพ  สมบูรณ์พร้อม)                                              (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
               เลขานุการสภา อบต.                                       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 
 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2
ประจ าปี  2564  ครั้งที่ 2  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ลงชื่อ    เถวียน   ไชยโสดา                 ลงชื่อ     สมชาย  สมิตร 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายสมชาย  สมิตร) 
                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๑          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 6 
 

 
ลงชื่อ    ค าพันธ์   มุงธิสาร      ลงชื่อ       สมพร   ทองเดช 

           (นางค าพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 
       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๒              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๘ 
 

 

     ลงชื่อ     อุทัย    ศรีสมัย 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 

                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9 


